

ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CÔNG VĂN ĐẾN

Số:

Ngày .. 12 / 6 / 2018

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018

THƯ NGỎ

Kính gửi: Đại học Y Dược Cần Thơ

Lời đầu tiên, cho phép Bệnh viện Phổi Trung ương - Chương trình Chống lao Quốc gia xin được gửi tới Quý vị lời chào trân trọng nhất. Kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Kính thưa Quý vị,

Theo Tổ chức Y tế thế giới, mặc dù công tác phòng, chống lao đã đạt được những thành tựu đáng kể song bệnh lao vẫn đang là một vấn đề sức khỏe chính trên toàn cầu. Mặc dù đã cắt giảm được 50% số mắc và số chết do lao so với năm 2000 nhưng Việt Nam vẫn còn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, xếp thứ 16/30 nước có số bệnh nhân Lao cao nhất thế giới và xếp thứ 13/30 nước có bệnh nhân Lao kháng đa thuốc cao nhất trên toàn cầu. Năm 2016 ước tính có 126.000 người mắc lao mới, Chương trình Chống lao Quốc gia đã phát hiện được khoảng hơn 100.000 người mắc Lao, còn lại gần 30.000 người chưa được phát hiện trong cộng đồng. Số người chết do Lao năm 2016 ở Việt Nam do Tổ chức Y tế Thế giới ước tính là 13.000 người, cao hơn nhiều so với con số tử vong do tai nạn giao thông, mặc dù đã giảm so với ước tính năm 2015 là 3000 người. Số người chết do lao chủ yếu là những người chưa được phát hiện và điều trị theo đúng hướng dẫn của Chương trình chống lao Quốc gia.

Ngày 16/3/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký, ban hành Quyết định số 380/QĐ-BNV về việc thành lập “Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao - PASTB”. Đây là một quỹ xã hội, từ thiện, phi lợi nhuận, nhằm hỗ trợ chăm sóc, dự phòng, điều trị cho người bệnh lao, người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, có phạm vi hoạt động trên toàn quốc. Mục tiêu cơ bản của Quỹ là hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người bệnh lao chưa có thẻ, giúp kinh phí đồng chi trả cho tất cả những người bệnh lao trong suốt thời gian điều trị và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn để tất cả mọi người dân đều được phát hiện sớm và chữa khỏi bệnh lao, không lây lan ra cộng đồng và tiến tới chấm dứt bệnh lao. “Không bỏ lại ai ở phía sau” như tiêu chí của Đại hội đồng Liên hiệp quốc cho mục tiêu phát triển bền vững.

Nhằm vận động nhân dân cả nước ủng hộ, giúp đỡ người bị bệnh lao vượt qua những ảnh hưởng của bệnh tật, mặc cảm bệnh tật để chữa khỏi bệnh lao và hòa nhập với cộng đồng, Bệnh viện Phổi Trung ương - Chương trình Chống lao Quốc gia đã phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 mở cổng nhắn tin ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao:

- Thời gian: Bắt đầu từ 00h00 ngày 01/5/2018 đến 24h00 ngày 29/6/2018.

- Cú pháp soạn tin nhắn: TB gửi 1402 (18.000 đồng/tin nhắn, không giới hạn số lượng tin nhắn).

Để chiến dịch nhắn tin trên thu được kết quả tốt đẹp, Bệnh viện Phổi Trung ương - Chương trình Chống lao Quốc gia kêu gọi các Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, ủng hộ, có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và vận động các đơn vị, cán bộ, nhân viên, sinh viên ủng hộ Quỹ PASTB bằng hình thức nhắn tin.

Mỗi tin nhắn gửi đi sẽ tạo thêm cơ hội cho người bệnh lao được điều trị khỏi, giảm nguồn lây trong cộng đồng. Chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam nghĩa là tránh đi cái chết không đáng có của 13.000 người một năm hiện nay và hàng trăm ngàn gia đình không phải lo lắng vì có người mắc lao, trong đó có người thân của mỗi chúng ta.

Bệnh viện Phổi Trung ương - Chương trình Chống lao Quốc gia rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ thiết thực từ phía các đơn vị để góp phần hành động cùng làm nên lịch sử chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Công tác xã hội và Truyền thông, Bệnh viện Phổi Trung ương (CN. Đỗ Quang Huy, số điện thoại: 01689.555566/ 0243.2115063).

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
CHỦ NHIỆM CT CHỐNG LAO QUỐC GIA
TRƯỞNG BAN SÁNG LẬP QUỸ PASTB



PGS.TS. TTUT. Nguyễn Việt Nhung

- Công đoàn VP Trung CB
- P. CSX và đồng nghiệp SV

12/6/2018

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a stylized 'Z' or similar shape.